

รายงานการประชุม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖  
คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง และ  
หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วัน อังคาร ที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกรด

\*\*\*\*\*

รายชื่อผู้เข้าประชุมแนบท้ายเอกสารนี้  
ผู้เข้าประชุม

เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุภักดิ์ศิริ สิทธิเมธธาโกดิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกรด เป็น  
ประธานเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

ปลัดเทศบาลฯ

ที่ประชุม

นายกเทศมนตรีฯ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

นายกเทศมนตรีฯ

ปลัดเทศบาลฯ

ที่ประชุม

๑. เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ขอบคุณทุกคนที่อยู่เวรจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่ผ่านมา  
ได้รับคำชมจากหลายๆท่าน ว่าปีนี้เทศบาลจัดเวรได้ดีมาก และต่อไปก็จะจัด  
เข้าเวรงานสงกรานต์

รับทราบ

ปีใหม่นี้ นายกฯ ก็ขออวยพรให้ทุกท่าน ขอให้ประสบความสำเร็จใน  
หน้าที่การงาน คิดหวังสิ่งใดขอให้สมตั้งใจปรารถนาทุกประการ

รับพร

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

๒.๑ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

-ยังไม่แล้วเสร็จอยู่ในระหว่างดำเนินการ-

รับทราบ

เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

๓.๑ การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลฯ

ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นวันเด็กแห่งชาติ มีพิธีเปิดเวลา ๐๘.๓๐ น.

ขอความร่วมมือทุกคนให้ออกไปช่วยกัน จัดสถานที่สถานที่โรงเรียน

วัดหนองกรด(สังวรอุปัถม์) ในวันที่ ๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ จัดเตรียม

เวที ตกแต่งสถานที่ ผูกผ้าประดับดอกไม้ให้ดูสวยงาม และขอความร่วมมือ

ทุกกอง ทำโรทาน เช่น อาหาร ขนม นม ไปเลี้ยงเด็ก ผมจะส่งไอศกรีมมา

เลี้ยงเด็กๆ สำหรับการแต่งกายชุดสภาพ หรือท่านใดจะใส่ชุดนักเรียนก็ได้

ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบและเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

รับทราบ

ปลัดเทศบาลฯ

### ๓.๒ งานสืบสานประเพณีพ้อขุนด่าน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

สำหรับงานสืบสานประเพณีพ้อขุนด่าน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๖ -๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ขอความร่วมมือทุกคนให้เข้าร่วมกิจกรรม แต่งกายย้อนยุค นุ่งโจงกระเบน ทั้งชายและหญิงแต่งกายให้เต็มที ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ เข้าจะมีพิธีสงฆ์ และบายจะตั้งขบวนอยู่ที่หน้าอำเภอ และ เดินทางหน้าว่าการอำเภอด้านขุนทด ไปยังอนุสาวรีย์พ้อขุนด่าน ตอนเย็นจะรำวงสรวง แลประกวดหลานสาวพ้อขุนทด ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ จะมีการประกวดแข่งขันตำส้มตำ ผัดหมี่ กินเข้าค่า ประกวดร้านซุ้มของแต่ละหมู่บ้าน แต่ละ อบท. ประกวดรถแห่ ตกแต่งรถยนต์ จำนวน ๑ คัน และรถจักรยานยนต์พวง ๑ คัน ของท่านประธานสภาฯ จัดทำพวงมโหตร ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบและเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

### เรื่อง ข้อสั่งการจากคณะผู้บริหาร และปลัดเทศบาล

นายกเทศมนตรีฯ

๔.๑ เรื่อง ข้อสั่งการของนายกเทศมนตรีตำบลหนองกรด

๑. นายกฯ ก็อยากจะฝากเรื่องของรถกู้ชีพ ติดต่อกไม่ได้ หากประชาชน ประสานงานมาขอให้ประสานงานต่อ ถ้าหากเราไม่ได้เข้าเวร แต่ประชาชน โทรหาเรา ขอรถกู้ชีพให้ออกไปรับผู้ป่วย ขอให้ประสานงานต่อไปยังผู้ที่ เข้าเวร อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วย อนุเคราะห์เข้าด้วย เนื่องจากที่ผ่านมาได้เกิดอุบัติเหตุ เขาโทรหานายกฯ นายกฯก็โทรไปหาหน้า สมัยให้ออกไปรับผู้บาดเจ็บบริเวณทางเข้าบ้านกระท่อมโพรง และก็มีโทรเข้า มาอีกว่าให้ไปรับผู้หนองโสน ๑ ราย ตกลงเป็นอุบัติเหตุ ทั้งสองราย รถ ของเราก็ออกไปรับผู้ป่วยอยู่ที่บ้านกระท่อมโพรง ส่วนอุบัติเหตุอยู่หนองโสน ก็โทรมาต่อว่ารถกู้ชีพไม่ออกไปรับสักทีเลยเอารถส่วนตัวไปส่งคนป่วยแล้ว นายกฯก็ตกใจมีอุบัติเหตุ ๒ ราย เหรอ ก็เลยงง นายกฯรับโทรศัพท์ ทั้งสองราย แต่บางครั้งรถเราไม่อยู่ก็ต้องทำใจ รับไม่ทัน รับไม่ไหว ส่วนมากก็มีแต่รอบ นอกทั้งนั้น แต่อันนี้เราก็ดูแลอยากฝากทีมงานให้อำนวยความสะดวก ช่วยเหลือให้รวดเร็วทันใจ ถ้านายกฯมีเบอร์ใครนายกฯก็จะโทรคนนั้นเลยไม่ อยากร แต่ชาวบ้านเขาไม่รู้ เมื่อเราได้รับกับประสานงานมา ก็ขอให้ ประสานงานต่อด้วย การรับผู้ป่วยเขาให้ไปรับ แต่ไม่ให้ไปส่งไข่ม้อยคะน้ำ สมัยเว้นแต่มีเหตุจำเป็นว่าผู้ป่วยติดเตียง นำส่งสาร ไม่มีเงิน ต้องใช้เปรียญ นอน ต้องใช้อ็อกซิเจน ดูแลเป็นเคสๆไป ผู้ป่วยที่เขาลำบากมันอยู่ใน ดุลพินิจของนายกฯ ของปลัดเทศบาล ช่วงที่ไปรับผู้ป่วยกลับ ไม่ให้ลงไลน์ อยู่ในเคสที่เขาไม่อนุญาต ไม่ต้องไปลงไลน์ เวลาไปรับผู้ป่วยกลับเป็นบาง เคส บางรายเดี่ยวไปย่อนว่าคนนี้ นายกฯอนุญาต ทำไมคนนี้นายกฯไม่ อนุญาต ให้ลงไลน์ในเคสที่ไปส่ง หากเกิดอะไรขึ้น นายกฯรับผิดชอบเพียงผู้ เดี่ยว ขอให้ทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ระมัดระวังด้วยนะคะ ลงไลน์ในสิ่งที่ดี อะไรที่ไม่ดี ก็อย่าไปลง อะไรที่ไม่ดี หรือทำให้ผู้อื่นเสียหายก็อย่าไปลง

ที่ประชุม

๒.ขอฝากท่านปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล เรื่อง ขยะ มีคนขโมยมาทิ้ง ขยะกันเยอะ นายกฯไม่รู้หรอก อยากให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อยากเสนอให้มี ประตูปิดเปิด มีกุญแจล็อคไว้จะเป็นไปได้มั๊ย ที่ผ่านมานี้ มีคนมาขอทิ้งขยะ ท่านรองปลัดฯมาปรึกษา มาขอทิ้งขยะ ที่ผ่านนายกฯไม่อนุญาต เมื่อก่อน มีโรงงานป่นปูนมาแอบทิ้งขยะ นายกฯให้คนไปเฝ้าถ่ายรูปมา ๓ วัน ๓ คืน ได้ รูปมา เนื่องจากมีขยะที่เป็นอันตราย มีอุปกรณ์แพทย์อะไรไม่เยอะแยะมากมาย นายกฯว่ามันเป็นขยะอันตราย และอีกอย่างเฉพาะขยะของเราก็รับไม่ไหว อยู่แล้ว เขตรอบนอก อบต.ก็ยังมีมาทิ้งของเราอีก นายกฯไม่อนุญาตให้คน นอกเขตมาทิ้งขยะที่นี้ ฝากรองปลัดเทศบาลฯ ด้วยนะคะเรื่องนี้

๓.ฝากทีมงานกองช่าง เรื่องที่ชาวบ้าน สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร้องเรียน ที่ ลงไลน์ทุกวัน และให้บันทึกในสมุดเอาไว้ทยอยแก้ไขไปที่ละจุด ทีละราย วันนี้ สท.คนนี้แจ้งมา บันทึกไว้ ตามในแต่ละวันเท่าที่จะทำได้ ดัดขัดอะไร ก็ หรือว่ามีเหตุฉุกเฉินอะไร ไม่สามารถออกไปดำเนินการได้ รีบแจ้งนายกฯ กับปลัดฯ ฝากกองช่างด้วยนะคะ

รับทราบ

ปลัดเทศบาลฯ

**๔.๒ เรื่อง ข้อสั่งการของปลัดเทศบาลตำบลหนองกรด**

ข้อราชการจากอำเภอตำบลขุนทด แนะนำข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่ง ใหม่ และย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ ดังนี้

๑. ท้องถิ่นอำเภอตำบลขุนทดย้ายมาจากท้องถิ่นอำเภอเทพารักษ์ ชื่อ นายพรพจน์ สันติสุขไพศาล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญงาน ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖

- ว่าที่ร้อยตรีหญิง ผามาศ มีศรี ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ

- นายกชกร ประดิษฐ์ภูมิ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ ย้าย ไปปฏิบัติหน้าที่ท้องถิ่นอำเภอเทพารักษ์

๒. พิธีบวงสรวงสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ ที่วัดบ้านไร่ เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านใดว่างก็ขอเชิญไปร่วม พิธีนะคะ

๓.ขอเชิญร่วมถวายเครื่องราชสักการะพ่อขุนทด (เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก) อำเภอตำบลขุนทดร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอตำบลขุนทด ส่วนราชการ ต่างๆ ร่วมถวายเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกเพื่อเป็นเครื่องสักการะพ่อขุนทด

๔.ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญจองชื่อสกุลออนไลน์ ๑,๐๑๐ ชื่อสกุลไทยมหามงคล กรมการปกครอง ได้กำหนดกิจกรรมให้บริการ จองขอเชิญจองชื่อ สกุลออนไลน์ ๑,๐๑๐ ชื่อสกุลไทยมหามงคล ตามโครงการให้บริการด้าน ทะเบียนในงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชนที่มีความประสงค์จะขอจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลใหม่ให้ถูกต้อง ตามหลักภาษาไทย ตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

ที่ประชุม

รับทราบ

### ข้อสั่งการของปลัดเทศบาล

๑. แจ้งทุกกอง เวลาจะเกษียณหนังสือแต่ละกอง ไม่ว่าจะหนังสือจะมาจากหน่วยงานอื่นๆ หรือหน่วยงานไหนก็ตาม คนที่เกษียณหนังสือจะต้องเป็นผู้ที่เป็นงานของคนๆนั้น หรือถ้าไม่ใช่งานของคนนั้น ก็ให้เจ้าหน้าที่คนอื่นเกษียณหนังสือและจะต้องต่อด้วยคนที่เป็นเจ้าของเรื่องเช่นเดียวกับที่นาย เพื่อเขาจะได้รู้ว่าเรื่องด้วย ที่ผ่านมากคนเกษียณก็เกษียณมา เจ้าของเรื่องไม่รู้หรือรู้ก็ไม่ทราบส่งผ่าน ผอ.มา และส่งมาหาปลัดเลย ผมก็ไม่แน่ใจว่าเจ้าของเรื่องเขาทราบหรือไม่ หรือได้ถ่ายเอกสารไปให้หรือเปล่าก็ไม่รู้ต่อไปนี่เจ้าของเรื่อง ต้องเซ็นต์ชื่อมาด้วย เช่น งานกองคลัง งานธุรการ ัญญลักษณ์ ถ้าเกี่ยวกับพัสดุก็ต้องให้จุฑามาศ เซนต์ผ่านมาด้วย จุฑามาศ เสนอผอ.กอง ผอ.กองเสนอมาหาปลัดเซนต์ก่อนไปหานายก

๒. เอกสารฎีกาต่างๆของเราผมว่ามันรัดกุมมากนะ เอกสารเรื่องนั้น เรื่องนี้ การเบิกจ่ายต่างๆจะหลายขั้นตอนที่ผมมอบหมายให้ แต่มันเกิดความล่าช้า และจะทำไมจะเร็วเร็วกว่านี้ ต้องนำไปแก้ไข ต่อไปนี้ขอให้เร็วนะ ครับ แต่อย่าให้ล่าช้า และล่าช้าเพราะอะไร

๓. E-Smart Service พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ กฎหมายออกมาตัวนี้ บังคับใช้เรียบร้อยแล้ว ทุกหน่วยงานจะต้องปฏิบัติตาม พรบ.ตัวนี้อย่างเคร่งครัด ต่อไปนี้พี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเขาจะให้พี่น้องใช้เพื่อความสะดวกรวดเร็วประหยัด ไม่ต้องพิมพ์เอกสาร ไม่ต้องยื่นเอกสารต่อไปนี้ ทุกหน่วยงานเขาใช้กันหมดแล้ว และทุกหน่วยงานจะต้องรายงานว่าได้ดำเนินการไปแล้ว อย่างน้อยหนึ่งอย่างของเราดำเนินการรายงานเรียบร้อยแล้ว แต่หน่วยงานอื่นที่เขายังไม่ทำ เขาจะต้องทำ ต่อไปจะต้องมีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานที่ยังไม่ดำเนินการให้ทำ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องทำอยู่แล้วและของเราก็ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ มันหน้าบ้าน และหลังบ้าน ระบบหน้าบ้านจะมีชาวบ้านแจ้งเรื่องนั้นเรื่องนี้ แล้วมันจะขึ้นอยู่ที่ไลน์ของกลุ่ม ของกองต่างๆ โดยอัตโนมัติ เมื่อไลน์ไปขึ้นแจ้งที่กองไหนที่ชาวบ้านเขาแจ้งมา เช่นไปอยู่ที่สำนักปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่จะต้องรู้อยู่แล้วว่าเขาแจ้งเรื่องอะไร เจ้าหน้าที่จะต้องออกปฏิบัติหน้าที่โดยทันที เมื่อปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้วถ้ารูปลงไลน์มาได้ดำเนินการอะไร ที่ไหนอย่างไร และท่านก็ต้องไปตอบให้ผู้แจ้งทราบด้วยว่าดำเนินการเสร็จแล้ว หรือว่าอยู่ในระหว่างดำเนินการ สีแดง สีเขียว สีเหลือง อะไร แล้วก็ไปบันทึกในระบบ ตามพรบ.อิเล็กทรอนิกส์ฯ งดีใช้เอกสาร จะใช้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด กองไหนก็แล้วถ้ามีระบบหน้าบ้านมา เข้าจะไม่ใช้เอกสารทุกหน่วยงานต้องเข้าไปดูในระบบทุกวัน เจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการปรีนออกมาเป็นเอกสารยืนยันว่าเราได้ดำเนินการไปแล้ว ให้เป็นไปตาม พรบ.อิเล็กทรอนิกส์ ใช้ให้เป็นหากมีข้อสงสัยอะไรให้ถามแอดมินได้

๔. การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการทุกกอง ห้ามเกินวันที่ ๕ ของทุกเดือน เพราะบางคนเขาก็อยากไปใช้หนี้ มีภาระต้องใช้ตั้ง อย่าให้เกินวันที่ ๕ ของทุกเดือน นะครับ

๕. งานสารบรรณของแต่ละกองพิมพ์งานสะปะ สะปะ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน ใช้คำยังไม่ถูกต้อง ข้อเสนอ วรรคตอน การเว้นวรรค แต่ละกองพิมพ์เอกสารไม่เหมือนกัน แต่ผมก็ผ่านให้ ผมจะสอนให้ทุกกอง เป็นแนวทางเป็นบรรทัดฐาน จะได้เป็นไปในทางเดียวกัน ผมจะสอนว่าเขาทำกันอย่างไร สามารถสอนคนอื่นได้ด้วยมันไม่ยาก เข้าใจว่าบางคนไม่เคยผ่านงานสารบรรณมาแล้วมาทำงานเลยก็มีเยอะจะสอนให้เทคนิคต่างๆ ศิลปะการใช้ข้อความจะสอนให้ ถ้าท่านไปอยู่ที่อื่นสามารถนำไปใช้ได้เลย จะหาวันว่างๆก่อนจะอบรมให้สักวันหนึ่งดูความเหมาะสมอีกทีหนึ่ง พิมพ์หนังสือให้ถูกต้องความสวยงามใช้ภาษาสละสลวยจะขึ้นต้นอย่างไร จะไปอย่างไรจะเอาข้อความมาต่อกันเป็นร้อยแก้ว จะสอนให้

๖. ในประเด็นที่หน่วยงานหรืออำเภอ ประเด็นที่จังหวัดอำเภอหรือหน่วยงานอื่น เขาให้รายงานในเรื่องนั้นในเรื่องนี้ หรือไปประชุมที่นั่นที่นี่ หนังสือมันอาจจะมาช้า แต่เราได้ดำเนินการไปแล้ว ให้เก็ยหนังสือในตัวนั้น ว่าดำเนินการแล้ว บางทีผมก็ไม่รู้ว่าเราได้ดำเนินการไปหรือยัง ส่งเรื่องไปหรือยัง หรือไปประชุมมาหรือยัง อะไรยังไงช่วยเก็ยหนังสือมาให้ชัดเจน ให้บอกด้วยว่าดำเนินการเรื่องนี้ไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่เท่าไร เมื่อวันที่เท่าไร ผมจะได้รู้ ให้เก็ยหนังสือมาช้าแต่เราได้ปฏิบัติไปแล้ว เพราะว่าบางครั้งเราอาจจะรายงานทางไลน์ไปแล้ว หรือว่าสำรวจเรียบร้อยแล้ว ก็เขียนประมาณนี้

๗. เราจะประกาศ No gif No gif policy งดรับของขวัญ ของกำนัลต่างๆ เป็นไปตามนโยบาย ของรัฐบาล หน่วยงานอื่นก็ประกาศผลเราก็ประกาศตามและประกาศลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน จะประกาศใน Instagram Smart Service หน่วยงานเรายังไม่ประกาศแล้วก็จะมีเรื่อง ของ ita ด้วย ด้วย I t a เขาก็จะดูด้วยเหมือนกัน

๘. เวลาเอารถออก ไม่ว่าจะป็นรถน้ำรถกู้ชีพหรือรถรีเฟอร์ น้ำรถดับเพลิง รถอะไรก็แล้วแต่ เวลาท่านออกไปปฏิบัติหน้าที่ ท่านได้รับแจ้งเช่นไฟไหม้ ที่นั่นที่ตรงนี้ที่ตรงโน้น ประมาณนี้ ท่านต้องรีบแจ้งเลยที่ท่านออกไปปฏิบัติงานที่ไหน ผู้บังคับบัญชาด้วยนะครับ แต่ที่ท่านออกไปนะถูกแล้ว ไม่ได้ว่า แต่ขอให้ท่านแจ้งด้วยนะ ทำไมผมถึงให้แจ้งเพราะบางครั้งออกไปปฏิบัติหน้าที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมา ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ ถ้าท่านไม่ได้รายงาน ผู้บังคับบัญชา มีอะไรเกิดขึ้นก็ช่วยเหลือกันยาก แต่ถ้าหากได้แจ้ง ผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้ว ก็จะได้หาวิธีช่วยเหลือกันได้ทัน รถกู้ชีพก็เช่นกันท่านต้องรายงานที่ท่านออกไปรับผู้ป่วยตรงนั้นตรงนี้ รับแจ้งมาแจ้งมาได้รับแจ้งมาและแจ้งบังคับบัญชาและออกไปปฏิบัติหน้าที่เลย ยิ่งดี ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาขอรถออกไปรับผู้ป่วย ถ้าไม่ทันเวลา

กลับมาท่านก็ต้องรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที แต่ถ้าหากแจ้งก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนยิ่งดี เพื่ออะไรนะครับเพื่อที่เวลาท่านเกิดปัญหาเราจะได้ช่วยกันได้ แต่ถ้าไม่แจ้งเลยมีปัญหาขึ้นมาใครอนุญาตใครเป็นคนสั่งเกิดคนนั้นก็บอกผมไม่ได้สั่งฉันก็ไม่ได้สั่งคนนั้นก็ไม่ได้สั่ง แล้วออกไปได้อย่างไร สมมุตินะครับ เพราะฉะนั้นช่วยแจ้งนิดนึงนะครับ ท่านก็มาบันทึกในสมุดการปฏิบัติงานของท่านที่หลังก็ได้ครับ รดน้ำก็เช่นกันให้รายงานผู้บังคับบัญชาก่อนออกไปปฏิบัติงานป่าขออนุญาตนำรถออกไปส่งน้ำตรงนั้นตรงนี้ด้วยจะยิ่งดีและกลับมาที่รายงานผู้บังคับบัญชาว่าปฏิบัติงานเรียบร้อยผลเป็นประการใดขอให้รายงานรูปภาพ แล้วคนขับรถผมบอกไว้เลยนะครับว่าท่านต้องท่องให้ขึ้นใจว่า ๓ อย่าง ได้แก่ ๑. อย่าตีมี ของสุรามิ่ง เมาเด็ดขาด อันที่ ๒. อย่าผิดกฎจราจรเช่นย่าย้อนครสมุตินะครับถ้าย้อนครมาแล้วเกิดอุบัติเหตุผมก็ช่วยไม่ได้เลย ๓. สุดท้ายอย่าประมาทถ้าประมาทต้องสอบสวนกันว่าประมาทแบบไหน ประมาทเลินเล่อหรือประมาทแบบไหนสามอย่างนี้จำให้ขึ้นใจนะครับ ถ้าเป็นไรมาผมช่วยไม่ได้บอกไว้ก่อน ตรวจแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เจอทำผิด ขอให้จำให้ขึ้นใจ ผู้ที่มีหน้าที่ขับรถประจำรถ พวกเราประสบการณ์ในการขับรถมีเยอะผมมั่นใจ

๙. เรื่องกิจกรรมจิตอาสาวันสมเด็จพระนเรศวร วันที่ ๑๘ มกราคม๒๕๖๖ นี้มีหนังสือสั่งการจากอำเภอมาย ของเราจะจัดวันที่ ๑๘ มกราคม เดี่ยวจะให้ทางสปประสานงานไปอีกครึ่งนึง ได้เอกสารมาแล้วค่อยดูอีกครึ่งหนึ่งว่าจะเอาอย่างไร แต่ถ้าจัดมันจิตอาสาแต่ถ้าจัดกิจกรรมจิตอาสาวันพระนเรศวร จะจัดที่บริเวณบึงหนองบังตา ตั้งเวทีประดับผ้าจัดโต๊ะหมู่บูชา พระบรมฉายาลักษณ์ การแต่งกายก็เสื้อเหลืองหรือชุดจิตอาสา ผ้าพันคอสีเหลืองหมวกสีฟ้า วันที่ ๑๘ มกราคมเดี่ยวกำหนดการจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอแจ้งให้พวกเราทราบว่าจะมีกิจกรรมและขอให้พวกเราไปร่วมกิจกรรมอีกครั้งหนึ่ง ไปช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ ขอแจ้งในเบื้องต้นไว้ก่อน

๑๐. เรื่องสุดท้ายอยากแจ้งนะครับ ผมมีแนวคิด จะปรับปรุงบ่อขยะตามที่ท่านนายกบอก ถ้าจะทำประตูแค่เอากุญแจไปใส่ไว้ก่อน ชาวบ้านยิ่งจะทิ้งขยะด้านนอกไว้มากมาย กำลังให้ช่างเจตลงเขียนแบบแปลนบ่อขยะ ทำแบบรั้วรอบขอบชิด มีประตูแล้วทำเป็นล็อกเป็นล็อก ไปข้างใน จะใช้งบประมาณเท่าไร เห็นช่างบอกว่าไม่มีหน่วยงานไหนเขียนไปของงบประมาณ จึงให้ช่างลงเขียนแบบดู และจะปรับปรุงปรับปรุงบึงหนองใหญ่เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ได้สั่งการไปแล้ว ต้องเขียนแนวทาง ปรับปรุงบึงหนองใหญ่ ให้เป็นแลนด์มาร์คของหนองกรด ให้ได้เป็น เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นสถานที่ออกกำลังกายทั้งเช้าทั้งเย็น รั้วรอบบึงหนองใหญ่ ดอกไม้บานาพันธุ์ให้รอบๆบึงหนองใหญ่ สนามกีฬาจะต้องปรับเปลี่ยนเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ให้เรียบร้อย ที่วางเอาไว้ ๒ อย่างนี้จะต้องทำและต้องเขียนแบบ หากมีหน่วยงานไหนที่มีให้งบประมาณแบบนี้เราก็สามารถส่งแบบแปลนแบบแผนนี้ได้เลย เสื้อของ

งบประมาณเขาได้เลย จะเป็นเงินงบประมาณก็บาทยังไม่ทราบแต่คงไม่เกิน ๑๐ ล้าน บ่อขยะไม่เกิน ๔-๕ ล้านประมาณนี้ หนองใหญ่ประมาณ ๖-๗ ล้าน หนองใหญ่ปรับปรุงให้สวยงามเป็นแลนด์มาร์คไปเลย ให้ขึ้นชื่อใครผ่านไปผ่านมาหรือไปเที่ยวจะได้มีสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลหนองกรด ให้เป็นคอนกรีตทั้งหมด ส่วนของรถวิ่งและเป็นส่วนของการปั่นจักรยาน ทาสีใหม่และออกแบบให้สวยงาม นี่คือแลนด์มาร์คหรือแนวทางที่จะทำ ต่อไปในอนาคต ค่อยๆทำค่อยๆปรับปรุงไปอย่างนี้แล้วทุกอย่างก็จะดีเอง จะได้ดูดีมีระดับขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยมันก็จะอยู่แบบนี้ ถ้าเรามีความคิดหรือมีแนวทางอะไรเราก็ค่อยๆปรับปรุงไป ให้มันเจริญไปเรื่อยๆ เรื่อยๆ แนวทางของผมจะเป็นแบบนี้ แต่สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก็ต้องขอความร่วมมือจากพวกเราให้ช่วยกัน ช่วยผมช่วยนายกช่วยสมาชิกทุกคนต้องช่วยกัน ให้พวกเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และพวกเราจะมีความสุขทางใจ ผมเชื่ออย่างนั้น ก็ขอแจ้งเพียงเท่านี้ก่อน

นายกเทศมนตรีฯ

ขอเสริม เรื่องบึงหนองใหญ่ ขอเพิ่มเติมซึ่งมันเป็นนโยบาย ของนายกฯด้วย สิ่งที่เขาบ้านหนองกรดเขาอยากได้มา เขาไปฝันมาตั้งนานแล้ว ถ้าท่านอยู่ในช่วงที่เทศบาลสามารถทำได้นี้จะดีเยี่ยม เพราะว่ามันต้องใช้งบประมาณ ในการปรับปรุงเยอะมาก ใช้งบบริหารจัดการของเทศบาลไม่ได้ การออกแบบไว้ได้คุยกับท่านปลัดในเบื้องต้นแล้ว ถ้าเรามีแบบแล้วหน่วยงานไหนที่สามารถให้เราของงบประมาณได้เราจะได้ยื่นขอของงบประมาณได้ทันเวลา บอกให้เราของบแต่เรายังไม่มีแบบก็ยังไม่ขอไม่ได้ และเวลาก็จำกัดอยู่ในการขอ ก็ไม่อยากจะพลาดในการของบประมาณ จะสำเร็จได้ก็ต้องเป็นงบที่ในงานอื่นช่วยเหลือมา ถ้ามีแลนด์มาร์คที่เป็นที่พักผ่อน สถานที่วิ่งมีสถานที่พักผ่อนออกกำลังกาย ประชาชนในเขตเทศบาลก็จะพากันไปออกกำลังกายที่บึงหนองใหญ่ เหมือนบึงตาดหัว ที่โคราช ตอนเย็นมาเจอกันเอง กับข้าวไปนั่งกินมานั่งคุยกันเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ แทบจะไม่ต้องไปเที่ยวไหนด้วยซ้ำไป ชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลเราก็จะมีความสุข กับธรรมชาติ จริงๆนายกก็อยากให้สำเร็จโดยเร็ว ไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนตอนไหนชาวบ้านก็พูดเรื่องนี้กัน บ้านก็มาปรึกษาว่านายกทำไม่ไม่ทำตรงนั้นตรงนี้ในยกไม่ใช่ไม่ยกทำอยากทำแต่มีปัญหาเรื่องงบประมาณกับแบบแปลนงบประมาณก็ไม่มี เอาจบโครงสร้างพื้นฐานไปทำก็ไม่ได้ เนื่องจากมันใช้งบประมาณเยอะมาก ผากท่านปลัด ท่านก็เก่งหนูไม่ค่อยแรง พาเทศบาลเราเจริญก้าวหน้า ส่วนของบึงหนองใหญ่ก็ฝากไว้ด้วยนะคะ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕

นางโสภากา

หน.สป.เทศบาล

รับทราบ

เรื่อง ชี้แจงงานที่ได้รับมอบหมายของแต่ละกอง

#### ๕.๑ สำนักปลัดเทศบาลฯ

นำเรียนนายกเทศมนตรีตำบลหนองกรดตลาดเทศบาล รองปลัด

ผู้อำนวยการ ในการฟ้องทุกกองหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของสำนักปลัดที่ผ่านมางานหลักที่ได้รับมอบหมาย ที่ได้ทำก็คือ

- ๗ วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ เสร็จสิ้นโครงการแล้วก็ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆและได้ส่งเรื่องให้กับทางกองคลังเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของงานนิติการ เราได้สอบปากคำในเรื่องของการใช้ที่สาธารณะประโยชน์ เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สอบปากคำประชาชนในเขตเทศบาลเรียบร้อยแล้ว แล้วสรุปและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
- ที่ประชุม  
รับทราบ
- ๕.๒ กองคลัง**
- น.ส.นันทนาฯ  
ผอ.กองคลัง
- เรียนท่านนายกเทศมนตรีปลัดเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของกองคลังก็ได้ดำเนินการ ช่วงนี้ก็จะเป็นการจัดเตรียมเอกสารเพื่อต้อนรับการตรวจจากสตง จะต้องเคลียร์เอกสารให้เรียบร้อย เรื่องของโครงการที่จะดำเนินการเบิกจ่ายด้วย ส่วนในเรื่องของอื่นๆในเรื่องของหนองแจงได้นำกลับมาแก้ไขเอกสารกลับมาแก้ไข เรื่องของการนับวันผิดสัญญาค่าปรับ ได้ดำเนินการแก้ไขแล้วตอนนี้เพื่อจะรอนำส่งเอกสารส่งจังหวัดต่อไป เดี่ยวถ่ายเอกสารแล้วให้ท่านนายกเซ็นรับรองแล้วก็นำเอกสารไปส่งจังหวัดได้เลยค่ะ
- ที่ประชุม  
รับทราบ
- ๕.๓ กองช่าง**
- พ.จ.อ.เสถียรฯ  
หน.ฝ่ายการโยธา รักษาการฯ  
ผอ.กองช่าง
- เรียนท่านนายกเทศมนตรีท่านประธานเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของโครงสร้าง ถนน สายไหมแหลมทอง รับจ้างได้โรงงานแจงได้ลงงานเรียบร้อยแล้วและเตรียมส่งมอบงานเลเยอร์ผลการทดสอบและผลทดสอบถนน ส่วนของงานที่ค้างๆทางกองช่างก็ได้ดำเนินการ ก็จะเป็นเรื่องของการร้องเรียนร้องทุกข์ ทางทีมงานก็ได้ออกดำเนินการแก้ไขตามที่ชาวบ้านและท่าน สท. ได้ร้องเรียนมา เส้นหน้าอนามัย กำลังดำเนินการและจะรีบดำเนินการแก้ไขครับ
- ที่ประชุม  
รับทราบ
- ๕.๔ กองการศึกษา**
- นางรัชณาพาฯ  
ผอ.กองการศึกษา
- ท่านนายกท่านปลัดและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ของกองการศึกษา ก็จะมีแค่เรื่องวันเด็กกับ สืบสานตำนานด่านขุนทด และเรื่องที่ได้รับมอบภารกิจเรื่องปรับปรุงบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกรด และรอบรั้ว กำลังวางแผน คิดกันอยู่และกำลังและจะนำเสนออีกครั้งหนึ่งว่า จะต้องทำอะไรใช้งบประมาณเท่าไรเอามาจากตรงไหน และก็จะมีเรื่องเครื่องแปลงผักของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเราก็ได้ดำเนินการไปแล้ว เดี่ยวก็จะได้รายงานอำเภอ ต่อไปก่อนวันที่ ๑๕ และเรื่องที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ สนามกีฬา ทางกองการศึกษา ร่วมกับกองสาธารณสุข ก็ได้ดำเนินการตัดหญ้าเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณกองช่างและทุกๆกอง ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในครั้งนี้ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาก็มีเพียงเท่านี้
- ที่ประชุม  
รับทราบ



### ๕.๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายเกรียงศักดิ์ฯ  
รองปลัดเทศบาล  
รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ

เรียนท่านนายกเทศมนตรีปลัดเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุม กองสาธารณสุขฯที่มีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องแรกเป็นเรื่องของขยะ เปียกเราได้ข้อมูลจากกำนันผู้ใหญ่บ้าน และได้รายงานทางอำเภอไปแล้วว่าเราดำเนินการไปแล้วส่วนหนึ่งและเรื่องที่ ๒ เป็นเรื่องของ สบสข ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างระหว่างส่งโครงการและมีผู้ที่ส่งโครงการมาแล้ว ๒ ที่คือโรงเรียนวัดหนองกรดและโรงเรียนหนองกรับพัฒนาในส่วนของ Itc ได้ดำเนินการประสานไปยังรพ. สตซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการและเรื่องที่แจ้งให้ทราบเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมในการรณรงค์ล้างตลาดได้วันที่ ๑๒ มกราคมนี้จะเป็นกิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ที่สาธารณะบริเวณหน้าวัดหนองกรดส่งงานป้องกันและงานสาธารณสุขว่ามีเรื่องแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้ครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

### ๕.๖ กองสวัสดิการสังคม

นางฉันทนาฯ  
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

หากกองสวัสดิการสังคมมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบก็คือเรื่องการขึ้นทะเบียนแจ้งชื่อผู้สูงอายุ ห้วงระยะที่ ๒ สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ คือเกิดตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายนพ.ศ. ๒๕๐๖ ถึงคนที่เกิด ๑ กันยายนพ.ศ. ๒๕๐๗ และผู้สูงอายุที่ย้ายทะเบียนบ้าน ระหว่างปี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และ แจ้งให้ญาติ ไม่มีอายุระหว่างนี้ให้มาลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อจะรับเบี้ยยังชีพในปีถัดไป เรื่องที่ ๒ ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครราชสีมา ความอนุเคราะห์ให้ ให้ออปท.สำรวจข้อมูล และพิจารณาช่วยเหลือผู้สูงอายุ และผู้พิการที่สมควรจะได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย ให้เหมาะสมและปลอดภัย ซึ่งกองสวัสดิการสังคมและทำหนังสือประสานงานไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้าน ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลข้อมูลผู้สูงอายุหรือกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งจะส่งมาแล้วจำนวน ๒ ราย หนึ่งนายพล ดีขุนทด ก็นายจร แสงขุนทดซึ่งกองสวัสดิการสังคมจะนำส่งอำเภอ ขอบคุณค่ะ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖  
ปลัดเทศบาลฯ

### เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

มีเรื่องจะเพิ่มเติมจำนวน ๒ เรื่อง เอาเรื่องแรกก่อนของเราที่ไม่มีพิธีกรประจำเทศบาล เวลาเราจัดกิจกรรมอะไรก็จะเชิญกริบ อธิบายเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับทราบ จะให้ปลัดไปพูด มันไม่เหมาะที่จะไปพูด ผมพูดได้ทุกเรื่องนะครับแต่ว่ามันไม่เหมาะ ผมจะมอบหมายพิธีกรประจำเทศบาลก็คือท่านรองปลัด หัวหน้า สบ. รักษาฯ และ ณาศักดิ์ ฉันทนาอีกคน ท่านทั้ง ๔ คนไปคุยกันเอาเอง งานกิจกรรมต่างๆ ให้ท่านไปมอบหมายกันเองว่าจะใครจะพูดงานไหน พอถึงเวลาท่านก็ไปจับไมค์อธิบายพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ไม่ต้องเกี่ยงกัน พอถึงเวลาก็แบ่งงานกันทำพา

ชาวบ้านเล่นกิจกรรมให้สนุกสนานสอดแทรกมุขตลกขบขัน พูดอย่างไรพูดให้แบบมีศิลปะของการเป็นพิธีกร

๒. ที่มอบหมายก็คือเรื่องของ การปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสำนักงานอาคารเทศบาลตำบลหนองกรด ผมมอบหมายไปหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ดำเนินการ มอบหมายเรื่องการจัดทำป้ายทางเข้าเทศบาล ให้มันดูดีกว่านี้ อันนี้ไปขึ้นสนิมมาตั้งแต่นานแล้ว ขอให้ไปดำเนินการจัดทำใหม่ให้ดีกว่านี้ผมได้มอบหมายไปแล้ว กองต่างๆ ก็ขอให้ทำสวนหย่อมเล็กๆ รักรักษาป้องกันแบบนี้ กองอื่นๆ ก็ขอให้ทำให้มันดูดี ไปทำอะไรเลยมันก็อยู่แบบนี้ หน้าตาพวกเราก็ดูดีแต่ที่ทำงานก็ขอให้มันดูดีหน่อย หรือจะทำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรักรักษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบนี้ ทำจุดเล็กๆน้อยๆให้มันเป็นจุดดึงดูดความสนใจของประชาชนที่เข้ามาติดต่องานบริการจะได้รู้สึกประทับใจ ถ้ามันลบบๆแบบนี้ก็อยู่แบบนี้ก็รักแบบนี้ หน้าตาแต่ละคนก็สวยแต่สถานที่รกมาก จะอยู่แบบเดิมๆ จะต้องพัฒนา หลายอย่างที่ผมเคยสั่งการไปแล้ว บางครั้งกองสวัสดิการอาจจะมีมุมเล็กๆ เป็นสวนหย่อมหรือน้ำตกเล็กๆที่มุมห้อง ดูแล้วมันชุ่มฉ่ำ เย็น สิ่งเกิดใหม่โรงแรมใหญ่ๆทำไมถึงต้องมีจุดพักผ่อนจุดเล็กๆ ทางขึ้นบันไดมุมห้อง น่าจะทำแบบนี้มันมันเป็นโหงวเฮ้งนะ ในห้องทำงานผมก็อยากแต่งอยู่แต่ว่าคนมันเยอะของมันเยอะ จะมาวางข้างนอกมันก็ไม่มีที่วาง ด้านมุมทางเข้าของห้อง สป. น่าจะจัดตกแต่งให้สวยงาม ให้เป็นดึงดูดคน คนเราจะต้องคิดตลอดเวลา มีอะไรจะแก้ไขปรับปรุง ก็ต้องรีบทำเลย ไม่ใช่อยู่อย่างเดิมๆ ผมไม่รู้ว่าผมสั่งงานเจ้าหน้าที่มากไปหรือเปล่า จนเจ้าหน้าที่ทำไม่ทัน แต่ผมอยากสั่งอยากแก้ไขให้มันดูดี แก้ไขแล้วมันดูดีมันสวย อย่างฉวีวินทร์รับปากผมแล้วว่า จะทำก็ยังไม่ได้ทำ รักรักษาป้องกันฯ อะไรแบบนี้

นายกเทศมนตรีฯ

ท่านปลัดก็เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรง มีใครอยากฝากอะไรถึงปลัดเทศบาลบ้างไหม ฝากถึงความใส่ใจให้ท่านปลัด พี่มัย

นางสาวสมประสงค์ฯ

ขอเสนอค่ะ ตอนนี้องค์พัฒนาเด็กเล็กก็กำลังปรับปรุงทำความสะอาด บริเวณโดยรอบ แต่จะมีห้องกระจกที่สำนักปลัดเทศบาล นำเอกสารไปเก็บไว้ มันรกมาก ทำให้บรรยากาศศูนย์เด็กเลยเสียไปเลย อยากให้นำออก

นายกเทศมนตรีฯ

ฝากสำนักปลัดดำเนินการเอาเอกสารไปฝากไว้ศูนย์เด็กฯ ออก ขอให้รีบดำเนินการให้ศูนย์เด็กด้วย และทุกโครงการที่ทำและก็นายกสั่งไปตั้งแต่แรกแล้ว โครงการที่ทำไปในยุคเคยสั่งแล้วครั้งหนึ่งว่าให้ลงลายเทศบาลและลงรายในของอปท. ด้วย เพื่อรายงานให้ทางอำเภอและทราบว่าเทศบาลได้ดำเนินการเรื่องอะไรไปบ้าง อยากให้ทางอำเภอได้รับทราบด้วย ต่อไปนี้ทุกกองถ้าทำกิจกรรมอะไรขอให้ลงไลน์ในเทศบาล และลงลายของอปท. ด้วย ประชาสัมพันธ์ที่น้องขอดำเนินการแจ้งทางเว็บไซต์ให้ทาง Facebook ของเทศบาล ก็ทำดีอยู่แล้ว และก็อยากให้ทุกกอง หากมีกิจกรรมอะไร ถ้าไม่ลงไลน์แจ้งเอง ก็มอบให้น้องขอแจ้งให้ เป็นการประชาสัมพันธ์ ว่าเราได้ดำเนินการอะไรไปบ้าง ในโครงการอะไรบ้าง น้องอิง น้องมายด์

ช่วยกัน นำข้อมูลข่าวสารนี้ ให้ลงเว็บไซต์ของเทศบาลและลง Facebook ของเทศบาล และลงลายของอปท.ของเทศบาลด้วย กองไหนทำกิจกรรมอะไร หากไม่ลงไลน์เองก็เอาข้อมูลและภาพมาให้น้องช่อ เพื่อลง LINE แจ้งต่อไป จะให้เขาไปหารายละเอียดเองไม่ได้ เจ้าของงานจะต้องเอาภาพ และข้อมูลมาให้กับประชาสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อไป ใน LINE ของกลุ่มหนองกรดเมืองน่าอยู่ นายกกี้ได้มอบหมายให้น้องเจ ดำเนินการรายงานแล้วเรียบร้อย เกี่ยวข้องว่าให้ลงไลน์ด้วย เพราะมันเป็นกลุ่มใหญ่ เราทำดี ทำงาน เราก้ลงไปเถอะ ห้ามลงในสิ่งที่ไม่ดี ก็แล้วกัน เทศบาลน้องช่อเขาก็ดูแลอยู่แล้ว บางครั้งกองไหนทำกิจกรรมไปไม่แจ้ง ไม่รายงานเขาก็ไม่สามารถลงรายละเอียดให้ได้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ หากการจัดกิจกรรมใดๆ ก็ขอให้แจ้งในไลน์อปท. และแจ้งเทศบาล เพื่อจะได้มีข้อมูลไปลงในเว็บไซต์และใน Facebook ของเทศบาลด้วย และนายกาก็ไฝฝืนที่อยากจะทำซุ้มป้ายของเทศบาล ปีไหน ปีไหน ก็ไม่ได้ทำสักที ที่มีวิทยากรหลงทางเนื่องจากป้ายเทศบาลมันเล็กมาก ไปเทศบาลทางเข้ามันไม่โดดเด่น ไม่มีซุ้มโครงอะไรที่เป็นจุดเด่น หรือเป็นสัญลักษณ์ให้คนมองเห็นได้ง่าย บางครั้ง Google มันก็บอกทางผิดเหมือนกัน หรือมีป้ายบอกว่ายินดีต้อนรับก็น่าจะดีขึ้น ก็ขอฝากท่านปลัดด้วยนะคะ ป้ายทางเข้าขอให้โชคก็ป้ายใหญ่ก็ฝากท่านปลัดด้วย อันนั้นเห็นว่าจะทำนานแล้วเสียบไป นายกาก็ไม่ได้ถามสักที หรือว่างบไม่มี หรือว่าไม่รู้จะใช้งบไหนหรืออย่างไร หรือเงินไม่มีที่จะทำ จะเอาเงินส่วนไหนทำก็ขอฝากท่านปลัดด้วย เรื่องปรับปรุงบ่อขยะเรื่องป้ายเทศบาล

ปลัดเทศบาลฯ

เนื่องจากไม่มีงบประมาณว่าจะเอาป้ายขาเดียวออกแล้วจะทำใหม่กำลังคิดอยู่ว่าจะทำแบบ ให้ช่อง ๗ กับคำนวณป้ายดูใช้งบประมาณหลายบาทอยู่ ก็เลยระงับไว้ก่อนยังไม่ทำ เราจะทำป้ายตรงป้อมยามทางเข้า แล้วก็ทำป้ายตรงทางเข้าสำนักงานตรงนี้ข้างหน้า ป้ายใหญ่ที่ท่านนายกบอกทางเข้ามาจากด้านและทางออกไปทางข้างปิงใช้งบประมาณเยอะพอสมควร ใช้งบประมาณเป็นแสน

นายกเทศมนตรีฯ

ไปทางเข้าเทศบาลทั้งสองด้านประชาชนหลายคนก็ฝากบอกว่าพัฒนาอย่างอื่นยังพัฒนาได้แต่แค่ป้ายทางเข้าทางออกของเทศบาลทำไมถึงยังทำไม่ได้ วิทยากรวิจารณ์เยอะอยู่ ถ้าทำแล้วมันจะดูดีขึ้น เทศบาลสง่างามสะอาดจะเหลือแค่ป้ายนี้ยังต้องปรับปรุง ก็ขอฝากท่านปลัดด้วย

ปลัดเทศบาลฯ

ครีบกคิดก่อนว่าจะเอาเงินที่ไหนทำส่วนทำก็จะทำแน่นอนอยู่แล้วครับ รอช่างคำนวณให้ก่อนท่านใดมีอะไรอีกไหมครับ

นายกเทศมนตรีฯ

แต่เรื่องอะไรอีกไหมคะ แล้วน้องที่จะมาใหม่ย้ายมาวันที่เท่าไรวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ นี้ ไข่ม้อย

นายณราศศักดิ์ฯ

ใช่ครับ ประธานน้องเรียบร้อยแล้วครับ

ปลัดเทศบาลฯ

ตรงวันอะไร วันพุธแล้วก็วันที่ ๑ กุมภาพันธ์จะมีเจ้าหน้าที่ย้ายมาแล้วลง  
ตำแหน่งใหม่อีกคนนึง จากนักวิชาการเงินและบัญชีย้ายมาดำรงตำแหน่ง  
นักวิชาการตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลหนองกรด เราจะได้มา  
ช่วยกันทำงาน ให้มาดูแลเรื่องการตรวจสอบภายใน แต่เขาขึ้นตรงต่อปลัด  
นะครับไม่ขึ้นตรงต่อกองใด ไม่ได้สังกัดกองไหน จะให้ดูเรื่องของการบริหาร  
จัดการความเสี่ยงและการและควบคุมภายในเป็นหลัก งานจะได้ไม่  
สะเปะสะปะเพราะที่ผ่านมาให้ธัญดาเป็นผู้ดูแลอยู่ น้องใหม่เข้ามาก็ให้น้อง  
ใหม่ดูแลต่อ บ่ต้องรายงานให้ปลัดทราบกองไหนเสี่ยงอย่างไร  
ถ้าไม่มีเรื่องใดที่จะเสนอเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะก็ขอขอบคุณทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง  
ทุกกอง หัวหน้าฝ่าย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับวันนี้  
ขอปิดการประชุมค่ะ  
รับทราบ

นายกเทศมนตรีฯ

ที่ประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

(ลงชื่อ) ช่อทิพย์ พุดขุนทด ผู้จัดบันทึกการประชุม  
(นางช่อทิพย์ พุดขุนทด)  
นักการ

(ลงชื่อ) โสภา ปราบจะบก ผู้ตรวจบันทึกการประชุม  
(นางโสภา ปราบจะบก)  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

สำเนาถูกต้อง

(นายฐานะ มาศขุนทด)  
ปลัดเทศบาลตำบลหนองกรด